

Số: /BC-UBND

Long Thành, ngày tháng năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả rà soát xây dựng mô hình xã thông minh**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Xã Long Thành đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân Long Thành vẫn không ngừng phấn đấu, tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng NTM nâng cao. Đến cuối năm 2021, Long Thành đã đạt các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 (theo quy định tại Quyết định 5067/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc “Ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018-2020) và được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại Quyết định số: 421/QĐ-UBND ngày 21/02/2022.

Đến nay, qua kiểm tra, rà soát, đánh giá lại, đối chiếu với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, xã Long Thành đã đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số theo quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 về công nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu”.

Sau khi đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số, xã tiếp tục được UBND huyện Yên Thành chọn để xây dựng “Xã thông minh” trong chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025.

#### **II. MÔ HÌNH XÃ THÔNG MINH**

##### ***a) Yêu cầu của tiêu chí***

1. Chính quyền xã thông minh: Chính quyền xã ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của chính quyền, tăng tính minh bạch trong các hoạt động của xã và để phục vụ người dân trong xã tốt hơn.

2. Giao tiếp với người dân: Hỗ trợ việc thay đổi cách thức chính quyền xã giao tiếp, tương tác với người dân thông qua các công cụ công nghệ số.

3. Thương mại điện tử: Hỗ trợ quảng bá, tiếp thị và bán các sản phẩm của địa phương trên môi trường mạng.

4. Du lịch: Thông qua ứng dụng công nghệ số để quảng bá, thu hút khách hàng trong và ngoài nước đến với địa phương.

5. Dịch vụ xã hội: Ứng dụng công nghệ số để cung cấp các dịch vụ xã hội để phục vụ và hỗ trợ người dân tốt hơn, giúp người dân cảm nhận được sự chuyển đổi trong môi trường mình sinh sống so với trước đây (y tế, giáo dục, môi trường,...)

6. Quảng bá - thương hiệu: Ứng dụng công nghệ hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu và hình ảnh về mô hình xã thông minh, thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, du lịch của địa phương trên môi trường mạng.

7. Về mô hình thông minh nổi trội: Xã lựa chọn xây dựng tối thiểu một mô hình thông minh nổi trội, triển khai một cách hiệu quả làm tiền đề triển khai từng bước các mô hình khác hướng tới xã thông minh toàn diện.

### ***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

Hiện nay, Xã Long Thành đã nỗ lực phủ sóng Wifi khắp các xóm, thực hiện tốt chương trình viễn thông công ích để cấp sim 3G, 4G giúp người dân có thể truy cập internet dễ dàng ở mọi nơi trên địa bàn, cập nhật thông tin, tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh, huyện và địa phương bằng điện thoại. Tổng số thuê bao Internet bằng thông rộng cáp quang phát triển trên địa bàn xã đạt tỷ lệ 65,49%. UBND xã hiện có 22 cán bộ công chức, viên chức, 100% số cán bộ đều được trang bị máy tính phục vụ công tác (23 máy tính, trong đó có 01 máy tính kèm theo máy quét tài liệu phục vụ cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại một cửa). Hệ thống mạng LAN kết nối Internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh Nghệ An cho tất cả các máy tính hiện có. Tại phòng họp của xã hiện đã được trang bị hệ thống giao ban trực tuyến kết nối với UBND huyện, đảm bảo điều kiện kỹ thuật để kết nối 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Trong năm 2023 đã tổ chức được nhiều cuộc họp trực tuyến kết nối với UBND huyện/UBND tỉnh. Hiện nay đã có Cổng thông tin điện tử và lắp đặt hệ thống camera giám sát trên địa bàn.

### ***1. Chính quyền xã thông minh:***

Hiện nay, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các tổ chức chính trị xã hội đã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc. 100% cán bộ công chức, viên chức đã sử dụng thư điện tử phục vụ công tác chuyên môn.

100% cán bộ, công chức xã được đào tạo, tập huấn và có nhận thức đầy đủ về các dịch vụ thông minh, chuyển đổi số, an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-IOffice được UBND xã Long Thành khai thác, sử dụng tối đa. Đến thời điểm hiện tại tỷ lệ văn bản đến lãnh đạo phê duyệt trên phần mềm đạt 100%, tỷ lệ văn bản đi ký số đạt 97%.

Tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An UBND xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 81,78%, trong đó trước hạn đạt 99,6%.

Về ứng dụng chữ ký số: hiện nay UBND xã đã có 06 chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ Yếu Chính phủ cấp (gồm 01 chứng thư số tập thể là con dấu của UBND xã, 02 chứng thư số cá nhân của lãnh đạo xã và 3 công chức trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa gồm: Văn phòng, Tư pháp, Chính sách). Các chứng thư số này được sử dụng thường xuyên, trên Hệ thống dịch vụ công và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã còn sử dụng Chứng thư số do VNPT cấp trong lĩnh vực tài chính ngân sách.

Triển khai các hệ thống Internet vạn vật (IOT) để thông minh hóa các lĩnh vực như: Chiếu sáng thông minh thực hiện tắt/mở được quản lý bằng điện thoại thông minh; Camera an ninh kết nối tập trung về xã; Sản xuất thông minh sản phẩm lươn OCOP từ khâu đầu vào, sản xuất, bảo quản, quảng bá, vận chuyển, phân phối, thanh toán không dùng tiền mặt...; Y tế thông minh; Giáo dục thông minh ...

## **2. Giao tiếp với người dân:**

Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, Bảng tin công cộng điện tử có kết nối internet (bảng LED) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn

Công thông tin điện tử của xã có đầy đủ tên miền, cung cấp đầy đủ thông tin của xã và các dịch vụ công trực tuyến của xã trên môi trường mạng tại địa chỉ: <https://longthanh.yenthanh.nghean.gov.vn>.

Xã có kênh đối thoại với người dân trên công thông tin điện tử của xã. Ngoài ra còn sử dụng các kênh giao tiếp khác thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook... để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh kịp thời

## **3. Thương mại điện tử:**

Hiện nay trên địa bàn xã đã chi trả lương cho cán bộ công chức đạt 100% và chi trả trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng đạt 100%; 100% hộ dân chi trả các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, và trả cước phí điện thoại... bằng hình thức thanh

toán không dùng tiền mặt. Có 63/63 hộ kinh doanh trên địa bàn xã sử dụng mã QR để thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai hệ thống thanh toán điện tử qua việc quét mã QR tại trụ sở UBND xã và trạm Y tế; xã.

Sản phẩm Lươn OCOP của xã được quảng bá, tiếp thị thông qua các sàn thương mại điện tử, Cổng/trang TTĐT xã, trang thông tin điện tử cơ sở sản xuất, các nền tảng số Facebook, Zalo, Tiktok...

#### **4. Du lịch**

Công thông tin điện tử của xã đã thiết lập Chuyên mục Du lịch cập nhật thông tin hình ảnh các di tích danh thắng trên địa bàn nhằm thu hút khách đến địa phương.

#### **5. Dịch vụ xã hội:**

Xã có điểm bưu chính viễn thông, Bưu điện văn hóa và các điểm phục vụ Internet, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc đến 11/11 xóm, cơ quan xã, trạm Y tế và 3 trường học. Điểm bưu điện văn hóa xã này đã được bố trí máy tính kết nối Internet và thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính qua bưu chính công ích. 11/11 xóm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và internet. 3/3 trường học, trạm y tế có máy tính kết nối internet băng rộng để phục vụ công tác giảng dạy. Số người sử dụng điện thoại thông minh có  $6.444/7.981 = 81\%$ , tính từ độ tuổi 14 tuổi trở lên.

Trong lĩnh vực giáo dục, đã triển khai sử dụng hệ thống phần mềm VNEDU giúp cập nhật quản lý lớp học tại cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Các nhà trường sử dụng phần mềm thường xuyên sử dụng tính năng học bạ điện tử, quản lý điểm, quản lý nhân sự, lịch báo giảng, thời khóa biểu, khai thác kho học liệu số... phục vụ hoạt động quản lý dạy và học của nhà trường.

Đối với lĩnh vực y tế, Trạm y tế xã Long Thành hiện đang ứng dụng 02 phần mềm: Phần mềm quản lý văn bản [ttypyenthanh.vnptioffice.vn](http://ttypyenthanh.vnptioffice.vn), hệ thống quản lý bệnh viện [yte-nghean.vnpthis.vn](http://yte-nghean.vnpthis.vn). Thông qua sử dụng các hệ thống giúp cán bộ và người dân thực hiện tốt việc quản lý bệnh không lây, hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý tiêm chủng, tư vấn khám chữa bệnh, quản lý thanh quyết toán BHYT.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng quản lý sàn thương mại điện tử. Thường xuyên tuyên truyền thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Qua trang thông tin điện tử, qua ứng dụng, qua các hội nghị, phát hàng ngày trên hệ thống đài truyền thanh, pano, khẩu hiệu trên các trục đường, các điểm nhà văn hóa thôn, xóm,...

#### **6. Quảng bá thương hiệu:**

Trên địa bàn Long Thành đã triển khai việc dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm Lươn (OCOP) và được đăng bán trên các sàn thương mại điện tử được nhiều nơi trên cả nước, và nước ngoài biết đến, giao dịch giữa người mua và người bán dễ dàng, không qua các khâu trung gian; Hoạt động thương mại điện tử được phát triển và nhân rộng thông qua bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, tiktok...

### **7. Về mô hình thông minh nổi trội về thông tin cơ sở:**

Về hệ thống đài truyền thanh: Hiện nay UBND xã đã chuyển đổi công nghệ truyền thanh không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, phủ sóng đến 11 đơn vị xóm. Toàn xã có 11 cụm loa được bố trí trên 11 đơn vị xóm, 100% người dân được tiếp cận thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã.

Về trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã: Xã Long Thành đã xây dựng Cổng thông tin điện tử của xã địa chỉ:

<https://longthanh.yenthanh.nghean.gov.vn>.

Xã lắp đặt bảng tin điện tử công cộng tại khu trung tâm xã để chuyển tải thông tin của xã lên bảng điện tử công cộng để nhân dân nắm bắt được thông tin. Bảng tin công cộng được đầu tư bảo đảm các quy định của nhà nước; bảo đảm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Công văn số 2455/BTTTT-TTCS của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật hệ thống thông tin nguồn, phiên bản 2.0. Bảng tin công cộng đặt ở vị trí thuận lợi, bảo đảm truyền tải các thông điệp truyền thông của Trung ương, tỉnh, huyện, xã theo yêu cầu.

Sử dụng các loại hình thông tin mới, hiện đại, kết hợp với các loại hình thông tin truyền thống để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân: Xã sử dụng ứng dụng mạng xã hội tin nhắn, để thông tin, tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong đó zalo official (tài khoản phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số), facebook... zalo official được lập với tên tài khoản Thông tin xã Long Thành được nhiều người quan tâm, việc thực hiện các thao tác soạn thảo bài viết và tạo Broadcast để gửi bài viết được thực hiện thành thạo giúp hỗ trợ cho UBND xã thông tin nhanh chóng đến người dân. Nhóm facebook Long Thành - Yên Thành - Nghệ An; nhóm facebook Đoàn xã Long Thành; nhóm facebook Mặt trận Long Thành; nhóm facebook Phụ nữ Long Thành; nhóm facebook Hội nông dân xã Long Thành; nhóm facebook Công an xã Long Thành, trang Zalo office xã Long Thành đăng tải tin tức sự kiện hoạt động UBND xã...

Trên địa bàn xã có 100% người dân trong độ tuổi lao động được phổ cập kỹ năng số, trong đó bao gồm kỹ năng sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Các tài liệu theo mã QR (chứa tài liệu kỹ năng số cộng đồng) được dán tại nhà văn hoá xóm và đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã để nhân dân tiện lợi trong việc tìm hiểu về kỹ năng số cộng đồng.

UBND xã đã thành lập tổ công tác, bố trí lực lượng đoàn thanh niên cài đặt định danh điện tử và phổ cập kỹ năng số cho nhân dân trên địa bàn 11 xóm.

**c) Tự đánh giá:** Về xã thông minh theo dự thảo hướng dẫn thực hiện mô hình xây dựng xã thông minh của Sở Thông tin và Truyền thông: Xã đánh giá: Chưa đạt. Cụ thể:

#### 1. Về chính quyền xã thông minh:

Còn các chỉ tiêu sau chưa đạt gồm: Các hệ thống thông tin triển khai đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ (trong đó có hệ thống Camera giám sát chưa được phê duyệt cấp độ); Triển khai thí điểm xây dựng dữ liệu hệ thống trung tâm điều hành thông minh cấp xã có thể chia sẻ/kết nối dữ liệu với các địa phương khác và với cấp quản lý chính quyền cao hơn.

2. Về Du lịch: Chưa đáp ứng các điều kiện sau: Các cơ sở ứng dụng công nghệ số (thiết bị IoT như camera, wifi miễn phí, cửa tự động, máy quét vân tay, đọc thẻ; các phần mềm/nền tảng số...) để quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn như theo dõi lượng khách, bảo đảm an ninh, đặt phòng, đặt bàn, thu thập dữ liệu khách du lịch, gọi xe, đỗ xe, thanh toán...); Triển khai hệ thống các thiết bị tương tác với khách du lịch như thực tế ảo, màn hình tương tác, thuyết trình...

3. Về dịch vụ xã hội: Mỗi người dân trưởng thành có một điện thoại thông minh (mới chỉ đạt 81%); Tối thiểu 70% hộ gia đình có ít nhất một người có tài khoản và tự thực hiện được dịch vụ công trực tuyến.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:**

Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để hoàn thành tiêu chí xã thông minh theo yêu cầu. Theo đó triển khai thực hiện xây dựng dữ liệu hệ thống trung tâm điều hành thông minh cấp xã có thể chia sẻ/kết nối dữ liệu với các địa phương khác và với cấp quản lý chính quyền cao hơn, triển khai các hệ thống Internet vạn vật IOT. Lắp đặt hệ thống Camera giám sát thông minh tại 10 xóm còn lại.

#### **Nơi nhận:**

- Hội đồng thẩm định NTM tỉnh Nghệ An;
- BCD NTM huyện Yên Thành;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- UBMTTQ xã;
- Thành viên BCD, BQL NTM xã;
- Lưu: VP, NTM.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Đê**

**PHỤ LỤC THỰC HIỆN MÔ HÌNH XÃ THÔNG MINH**  
**Xã Long Thành**

TT	Nội dung tiêu chí	Yêu cầu tiêu chí	Kết quả thực hiện	Đánh giá		Kinh Phí	Ghi chú
				Đạt	Không		
1	Chính quyền xã thông minh	Chính quyền xã ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của chính quyền, tăng tính minh bạch trong các hoạt động của xã và đề phục vụ người dân trong xã tốt hơn	<p>- Hiện nay, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các tổ chức chính trị xã hội đã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc. 100% cán bộ công chức, viên chức đã sử dụng thư điện tử phục vụ công tác chuyên môn. <b>100% cán bộ, công chức xã được đào tạo, tập huấn và có nhận thức đầy đủ về các dịch vụ thông minh, chuyển đổi số, an toàn thông tin trên môi trường mạng.</b></p> <p>- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-IOffice được UBND xã Long Thành khai thác, sử dụng tối đa. Đến thời điểm hiện tại tỷ lệ văn bản đến lãnh đạo phê duyệt trên phần mềm đạt 100%, tỷ lệ văn bản đi ký số đạt 97%.</p> <p>- Tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An UBND xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 81,78%, trong đó trước hạn đạt 99,6%.</p> <p>- Về ứng dụng chữ ký số: hiện nay UBND xã đã có 06 chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ Yếu Chính phủ cấp (gồm 01 chứng thư số tập thể là con dấu của UBND xã, 02 chứng thư số cá nhân của lãnh đạo xã và 3 công chức trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa gồm: Văn phòng, Tư pháp, Chính sách). Các chứng thư số này được sử dụng thường xuyên, trên Hệ thống dịch vụ công và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã còn sử dụng Chứng thư số do VNPT cấp trong lĩnh vực tài chính ngân sách.</p> <p>- Xã chưa xây dựng các hệ thống Internet vạn vật (IOT) để thông minh hóa các lĩnh vực như: Chiếu sáng thông minh thực hiện tắt/mở được quản lý bằng điện thoại thông minh; Camera an ninh kết nối tập trung về xã; Sản xuất thông minh sản phẩm lươn OCOP từ khâu đầu vào, sản xuất, bảo quản, quảng bá, vận chuyển, phân phối, thanh toán không dùng tiền mặt...; Y</p>		X	1.5 tỷ	

			<p>tế thông minh; Giáo dục thông minh ...</p> <p>- Hiện nay các hệ thống thông tin triển khai thực hiện đầy đủ theo các hệ thống đường truyền của huyện, tỉnh, trung ương. Xã chưa có hệ thống dung riêng.</p> <p>- Xã chưa xây dựng dữ liệu hệ thống trung tâm điều hành thông minh cấp xã có thể chia sẻ/kết nối dữ liệu với các địa phương khác và với cấp quản lý chính quyền cao hơn.</p>				
2	Giao tiếp với người dân	Hỗ trợ việc thay đổi cách thức chính quyền xã giao tiếp, tương tác với người dân thông qua các công cụ công nghệ số	<p>- Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, Bảng tin công cộng điện tử có kết nối internet (bảng LED) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn.</p> <p>- Cổng thông tin điện tử của xã có đầy đủ tên miền, cung cấp đầy đủ thông tin của xã và các dịch vụ công trực tuyến của xã trên môi trường mạng tại địa chỉ: <a href="https://longthanh.yenthanh.nghean.gov.vn">https://longthanh.yenthanh.nghean.gov.vn</a></p> <p>- Xã có kênh đối thoại với người dân trên cổng thông tin điện tử của xã. Ngoài ra còn sử dụng các kênh giao tiếp khác thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook....để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh kịp thời.</p>	X		2.8 tỷ	Dự kiến lắp thêm 1 bảng điện tử công cộng
3	Thương mại điện tử.	Hỗ trợ quảng bá, tiếp thị và bán các sản phẩm của địa phương trên môi trường mạng.	<p>- Hiện nay trên địa bàn xã đã chi trả lương cho cán bộ công chức đạt 100% và chi trả trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng đạt 100%; 100% hộ dân chi trả các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, và trả cước phí điện thoại...bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Có 63/63 hộ kinh doanh trên địa bàn xã sử dụng mã QR để thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai hệ thống thanh toán điện tử qua việc quét mã QR tại trụ sở UBND xã và trạm Y tế; xã.</p> <p>- Sản phẩm Lươn OCOP, sản phẩm nông nghiệp lúa, gạo của xã được quảng bá, tiếp thị thông qua các sàn thương mại điện tử, Cổng/trang TTĐT xã, trang thông tin điện tử cơ sở sản xuất, các nền tảng số Facebook, Zalo, Tiktok...</p>	X		500 triệu	
		Thông qua ứng dụng công nghệ số để quảng bá, thu hút khách	Cổng thông tin điện tử của xã đã thiết lập Chuyên mục Du lịch cập nhật thông tin hình ảnh các di tích danh thắng, các		X	500 triệu	



4	Du lịch	hàng trong và ngoài nước đến với địa phương	hoạt động văn hóa thông tin thể dục thể thao trên địa bàn nhằm thu hút khách đến địa phương.				
5	Dịch vụ xã hội	Ứng dụng công nghệ số để cung cấp các dịch vụ xã hội để phục vụ và hỗ trợ người dân tốt hơn, giúp người dân cảm nhận được sự chuyển đổi trong môi trường mình sinh sống so với trước đây (y tế, giáo dục, môi trường,...)	<p>- Xã có điểm bưu chính viễn thông, Bưu điện văn hóa và các điểm phục vụ Internet, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc đến 11/11 xóm, cơ quan xã, trạm Y tế và 3 trường học. Điểm bưu điện văn hóa xã này đã được bố trí máy tính kết nối Internet và thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính qua bưu chính công ích. 11/11 xóm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và internet. 3/3 trường học, trạm y tế có máy tính kết nối internet bằng rộng để phục vụ công tác giảng dạy.</p> <p>- Internet di động, Internet cáp quang được phủ đầy đến tận các thôn xóm, hộ gia đình. Số người sử dụng điện thoại thông minh có <math>6.444/7.981 = 81\%</math>, tính từ độ tuổi 14 tuổi trở lên.</p> <p>- Trong lĩnh vực giáo dục, đã triển khai sử dụng hệ thống phần mềm VNEDU giúp cập nhật quản lý lớp học tại cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Các nhà trường sử dụng phần mềm thường xuyên tuyên truyền sử dụng tính năng học bạ điện tử, quản lý điểm, quản lý nhân sự, lịch báo giảng, thời khóa biểu, khai thác kho học liệu số... phục vụ hoạt động quản lý dạy và học của nhà trường.</p> <p>- Đối với lĩnh vực y tế, Trạm y tế xã Long Thành hiện đang ứng dụng 02 phần mềm: Phần mềm quản lý văn bản <a href="http://tityenthanh.vnptioffice.vn">tityenthanh.vnptioffice.vn</a>, hệ thống quản lý bệnh viện <a href="http://yte-nghean.vnpthis.vn">yte-nghean.vnpthis.vn</a>. Thông qua sử dụng các hệ thống giúp cán bộ và người dân thực hiện tốt việc quản lý bệnh không lây, hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý tiêm chủng, tư vấn khám chữa bệnh, quản lý thanh quyết toán BHYT.</p> <p>- Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng quản lý sàn thương mại điện tử. Thường xuyên tuyên truyền thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Qua trang thông tin điện tử, qua ứng dụng, qua các hội nghị, phát hàng ngày trên hệ thống đài truyền thanh, pano, khẩu hiệu trên các trục đường, các điểm nhà văn hóa thôn, xóm,... Hướng dẫn người dân cài đặt các tiện ích thông minh trên điện thoại thông minh như: VNeID</p>	X	2 tỷ		

			mức độ 2 tích hợp các giấy tờ lệ quan, 71% người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán không dung tiền mặt, tư vấn y tế từ xã, VTVgo, NTV go.....				
6	Quảng bá thương hiệu	Ứng dụng công nghệ hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu và hình ảnh về mô hình xã thông minh, thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, du lịch của địa phương trên môi trường mạng	Trên địa bàn Long Thành đã triển khai việc dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm Lươn (OCOP) và được đăng bán trên các sàn thương mại điện tử được nhiều nơi trên cả nước, và nước ngoài biết đến, giao dịch giữa người mua và người bán dễ dàng không qua các khâu trung gian; Hoạt động thương mại điện tử được phát triển và nhân rộng thông qua bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, tiktok...	X		300 triệu	
7	Về mô hình thông minh nổi trội	Xã lựa chọn xây dựng tối thiểu một mô hình thông minh nổi trội, triển khai một cách hiệu quả làm tiền đề triển khai từng bước các mô hình khác hướng tới xã thông minh toàn diện	<p>- Về hệ thống đài truyền thanh: Hiện nay UBND xã đã chuyển đổi công nghệ truyền thanh không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, phủ sóng đến 11 đơn vị xóm. Toàn xã có 11 cụm loa được bố trí trên 11 đơn vị xóm, 100% người dân được tiếp cận thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã.</p> <p>- Về trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã: Xã Long Thành đã xây dựng Cổng thông tin điện tử của xã địa chỉ: <a href="https://longthanh.yenthanh.nghean.gov.vn">https://longthanh.yenthanh.nghean.gov.vn</a>.</p> <p>- Xã lắp đặt bảng tin điện tử công cộng tại khu trung tâm xã để chuyên tải thông tin của xã lên bảng điện tử công cộng để nhân dân nắm bắt được thông tin. Bảng tin công cộng được đầu tư bảo đảm các quy định của nhà nước; bảo đảm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Công văn số 2455/BTTTT-TTCS của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật hệ thống thông tin nguồn, phiên bản 2.0. Bảng tin công cộng đặt ở vị trí thuận lợi, bảo đảm truyền tải các thông điệp truyền thông của Trung ương, tỉnh, huyện, xã theo yêu cầu.</p> <p>- Sử dụng các loại hình thông tin mới, hiện đại, kết hợp với các loại hình thông tin truyền thống để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân: Xã sử dụng ứng dụng mạng xã hội tin nhắn, để thông tin, tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong đó zalo official (tài khoản phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi</p>	X		2 tỷ	

			<p>số),facebook... zalo oficial được lập với tên tài khoản Thông tin xã Long Thành được nhiều người quan tâm, việc thực hiện các thao tác soạn thảo bài viết và tạo Broadcast để gửi bài viết được thực hiện thành thạo giúp hỗ trợ cho UBND xã thông tin nhanh chóng đến người dân. Nhóm facebook Long Thành - Yên Thành - Nghệ An;nhómfacebook Đoàn xã Long Thành; nhóm facebook Mặt trận Long hành; nhóm facebook Phụ nữ Long Thành; nhóm facebook Hội nông dân xã Long Thành; nhóm facebook Công an xã Long Thành, trang Zalo office xã Long Thành đăng tải tin tức sự kiện hoạt động UBND xã...Trên địa bàn xã có 100% người dân trong độ tuổi lao động được phổ cập kỹ năng số,trong đó bao gồm kỹ năng sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các tài liệu theo mã QR (chứa tài liệu kỹ năng số cộng đồng)được dán tại nhà văn hoá xóm và đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã để nhân dân tiện lợi trong việc tìm hiểu về kỹ năng số cộng đồng.</li> <li>- UBND xã đã thành lập tổ công tác, bố trí lực lượng đoàn thanh niên cài đặt định danh điện tử và phổ cập kỹ năng số cho nhân dân trên địa bàn 11 xóm.</li> </ul>				
--	--	--	---	--	--	--	--

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Đê**